

## ผู้บัญชาการและบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม - 9 /May/ 2016

เมื่อช่วงเช้า วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำแห่งการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านถือว่า “ความปลอดภัย” คือปัญหาขั้นแรกของประเทศ และท่านยังเน้นถึง มีการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์และจริงจังของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับความปลอดภัยทางความคิด ,การกระทำ ,จริยธรรม และ การรักษาความปลอดภัยทางสังคมและศีลธรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยท่านผู้นำได้กล่าวเสริมว่า นโยบายต่างๆจำต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของสติปัญญาและตรรกะ, ความมุ่งมั่นและการมีอำนาจ และ”ปฏิบัติตามกฎหมายและความเมตตา เพื่อที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามของตำรวจ ให้เกิดขึ้นในสายตาของประชาชน

ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงเหตุการณ์ที่สำคัญในหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนมาจากความเพียรพยายามของผู้บัญชาการ ,บรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจ และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอิหร่าน ในการรับผิดชอบดูแลความปลอดภัย ในพิธีงาน 10 รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติอิสลาม และการเดินขบวนในวันที่ 22 บะฮ์มัน ซึ่งเป็นการจัดงานที่อยู่ภายใต้การดูแลความปลอดภัยเรียบร้อยเป็นอย่างดี อีกทั้งการจัดการเลือกตั้งในสองครั้งที่ผ่านมา ทั้งการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา(ชูรอ อิสลาม) และการเลือกตั้งสภาผู้ชำนายการและการได้รับการดูแลความปลอดภัยในถนนต่างๆของประเทศในช่วงวันหยุดปีใหม่ ในการเดินทางของประชาชน ซึ่งจะต้องขอกล่าวขอบคุณและยกย่องพวกเขาในการปฏิบัติรับผิดชอบต่อหน้าที่

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ย้ำถึง การเดินทางในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามาถึงแม้ว่าสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ลดน้อยลง แต่สถิติความเสียหายก็ยังคงสูงขึ้น ซึ่งตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องพยายามทำให้สถิติเหล่านี้ลดลงมาได้

ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากและอยู่ในขั้นแรกของปัญหาต่างๆ และท่านยังเน้นอีกว่า การดำเนินชีวิตประจำวัน ,การจัดกิจกรรมต่างๆทางวิชาการ, ในมหาวิทยาลัย ,การเศรษฐกิจและ การบริหารประเทศ โดยปราศจากการรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นไปไม่ได้ ท่านยังกล่าวอีกว่า การดำเนินการและการปฏิบัติตามเศรษฐกิจด้านทาน และการก่อตัวของต้นไม้อันทรงคุณธรรม เศรษฐกิจด้านในนั้น ก็มีความต้องการการรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกัน

ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า การตรวจสอบถึงสาเหตุของความไม่สงบโดยผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้น ถือว่าเป็นความจำเป็น และท่านยังเน้นถึงความจำเป็นที่หน่วยงานต่างๆจะต้องให้ความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย โดยท่านกล่าวว่า การมีสุขภาพที่ดี ความแม่นยำและความรู้สึก เป็นแรงจูงใจอันสูงส่งของผู้บัญชาการตำรวจระดับสูงของตำรวจ และการกระทำที่เหมือนเป็นดัง บิดา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีต่อตำรวจนั้น เป็นโอกาสที่มีคุณค่าซึ่งควรที่จะเป็นให้มากขึ้นกว่านี้ เพื่อที่จะได้บรรลุสู่เป้าหมายที่คาดไว้

ท่านผู้นำสูงสุด ยังเน้นถึงความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในการปรับปรุงคุณภาพและปริมาณของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และในประเด็นของการช่วยเหลือประชาชน และท่านกล่าวเสริมว่า ตำรวจและกระทรวงมหาดไทยควรที่จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียด เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือประชาชน

ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงความสัมพันธ์ที่กว้างขวางระหว่างกรมตำรวจกับประชาชน ความปลอดภัยของกองกำลังนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และกล่าวว่า การมีความปลอดภัยทางความคิด ทั้งทางการปฏิบัติและจริยธรรมในกองกำลังตำรวจ เพื่อที่จะทำให้ประชาชนสนับสนุนพวกเขา และการเชื่อมความสัมพันธ์ของกองกำลังนี้ไปยังกลุ่มต่างๆของประชาชนนั้นก็จะเป็นในรูปแบบที่เป็นกันเอง

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า ความจำเป็นในความปลอดภัยของตำรวจขึ้นอยู่กับตรวจสอบอย่างละเอียดในทุกๆด้าน และการขยายวงกว้างของการประจำการเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศ ในทุกพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่ห่างไกลเมือง และเมืองเล็ก ๆ อีกด้วย

ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม เห็นว่าปัญหาความปลอดภัยทางจริยธรรม และความกังวลของประชาชนในกรณีนี้ ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญที่กองกำลังตำรวจจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ท่านกล่าวว่า การติดยาเสพติด ความชั่วร้ายต่างๆและการฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศ ถือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยทางกายภาพ ชีวิต และ จริยธรรมทางสังคม ด้วยเหตุนี้เอง ด้วยกับการใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะในกรมตำรวจที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้โดยมีการวางแผนการอย่างละเอียดถี่ถ้วน

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวอีกว่า ในประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางจริยธรรม หลังจากที่มีการวางแผนอย่างรอบคอบ แข็งแกร่ง ตรงกับสติปัญญา และถูกต้อง จึงไม่สมควรที่จะสนใจต่อบางกลุ่มชนที่มีการคัดค้านหรือต้องการสร้างสถานการณ์โดยใช้สื่อเป็นหลัก แต่ทว่าจำต้องมอบหมาย(ตะวักกุล)ต่อพระเจ้าในการกระทำกรณของตน

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวว่า การก่อตัวด้วยภาพลักษณ์ที่ดีของกรมตำรวจที่ฝังลึกในจิตใจของประชาชนถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น และเน้นอีกว่า ประชาชนจะต้องวาดภาพของตำรวจ เป็นเสมือนมิตรที่มีเมตตาและแข็งแกร่ง ให้อยู่ในสายตาของพวกเขา

ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า อำนาจและความเด็ดขาดโดยปราศจากความไม่ไร้เมตตา , สุขภาพ , ทุนเวลาและรวดเร็ว , ความเห็นอกเห็นใจ, การช่วยเหลือประชาชน และ ปฏิบัติตามกฎหมาย ถือเป็นปัจจัยต่างๆที่จะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีในเชิงบวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า การเกิดขึ้นขององค์ประกอบเหล่านี้ เป็นบ่อเกิดสู่ความก้าวหน้าของกองกำลังตำรวจ และการมีส่วนร่วมของกองกำลังนี้ในความก้าวหน้าของประชาชนในประเทศ

ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้วิเคราะห์ถึงความก้าวหน้าของประเทศ แม้ว่าศัตรูมีความพยายามที่จะทำลายมาตลอดระยะเวลา 37 ปี ก็ตาม และมืออย่างต่อเนื่อง และท่านกล่าวเสริมอีกว่า ระบอบอิสลามซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประชาชน จะทำให้จู่โจมของบรรดาศัตรูถูกลอกไปกับพื้นดิน และพวกเขามีพยายามทำให้มนุษย์สิ้นหวัง มีวิสัยทัศน์ที่ไม่ดี และเกิดการแตกแยกขึ้นในประเทศ จากความความก้าวหน้าของอิหร่านเป็นการสร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ้นกับพวกเขาเป็นต้น

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวเชิญชวนบรรดาเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีการดูแลรักษาความเป็นเอกภาพในประเทศ และกล่าวเสริมว่า : การเกิดขึ้นของสองปรากฏการณ์ สองลัทธิ และสองชั่วที่ร้ายแรงเกี่ยวกับการแบ่งแยกนั้น เป็นสิ่งที่ศัตรูจะทำให้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวว่า การมีความผิดปกติและการหลงทางออกจากสังคม ก็เหมือนกับประเทศอื่นๆ และกล่าวเสริมว่า สำหรับการวิเคราะห์โดยรวมเกี่ยวกับสถานการณ์อิหร่านนั้น จะต้องมองภาพรวมในการขับเคลื่อนโดยทั่วไป และด้วยกับความกรุณาของพระเจ้า การขับเคลื่อนนี้จะเป็นไปอย่างดีที่สุดทีเดียว

ท่านผู้นำสูงสุดได้กล่าวขอบคุณอีกเช่นกัน ในการเสริมสร้างกิจกรรมทางหลักศรัทธา – การเมือง ของกองกำลังตำรวจ ในการเพิ่มแรงจูงใจให้มีต่อศาสนากับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ท่านผู้นำสูงสุดยังกล่าวขอบคุณต่อบรรดาครอบครัวของผู้บัญชาการและบรรดาเจ้าหน้าที่ของกองกำลังตำรวจที่มีความอดทนเป็นอย่างยิ่ง

ก่อนการปราศรัยของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม พลตำรวจเอก อัซฮารี ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวแสดงความยินดีในวันสำคัญของเดือนชะอ์บาน และกล่าวว่า การดูแลและควบคุมชายแดนของประเทศ , การเพิ่มกองกำลังในการต่อสู้กับโจร, กลุ่มก่อการร้าย และการค้าของผิดกฎหมาย, การจัดตั้งระบอบออนไลน์ ,การลดลงของจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถ , การปฏิบัติตามระเบียบวินัยในทุกๆด้าน, การอนุรักษ์ทรัพยากรมนุษย์ และ ความช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจด้านทาน ทั้งหมดนี้คือนโยบายที่สำคัญและการดำเนินการของกองกำลังตำรวจ

พลตำรวจเอกอัซฮารี เสริมอีกว่า

การตอบสนองต่อความกังวลของประชาชนและเรียกร้องให้มีการจัดการกับความผิดกฎหมายและการทุจริตคอร์ปชั่นในกรมตำรวจ เป็นนโยบายหลักของตำรวจ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการร่วมมือจากทั้งสามสภา และหน่วยงานต่างๆของประเทศด้วย